

สวัสดีอีกครั้่งคะ รู้สึกเหมือนกันไหมคะว่า ทำไมหนอวันเวลามันถึงผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนใช้ Hi-Speed Internet Broadband ขนาดนี้ โลกมันหมุนเร็วขึ้นหรือว่าแต่ละวันมันยุ่งกับงานจนลืมวันลืมเวลาไปเลย เอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องวิชากันดีกว่าคะ

เข้าสู่ช่วงเวลาตอบปัญหาหัวใจที่ส่งมาของ email ฉบับนี้ซึ่งมาจากคุณแม่ (นามสมมุติ) สวัสดีคะ คุณจอย วีอาร์ไทย ดิฉันเห็นหนังสือวีอาร์ไทยที่ร้านอาหารที่ทำงานอยู่ ติดตามอ่านมา 2-3 เล่มแล้ว คุณจอยเขียนเกี่ยวกับพวกวิชาตลอดเลย ก็คิดว่าน่าจะปรึกษาคุณเรื่องนี้ดิฉันทำงานอยู่ร้านอาหารไทยนอกเมืองซิดนีย์คะ อายุ 35 ปี สามสี่ชีวิตไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ก็เลยขอวีซ่านักเรียนมาเรียน มาทำงานที่นี้ เก็บเงินส่งให้ลูกสาวที่อยู่เมืองไทย ตอนนี้ทางบ้านที่ไทยมีปัญหา พ่อกับแม่ดิฉันแก่มาก ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงลูกสาวดิฉันให้ได้แล้ว จึงขอถามคุณจอยว่า ถ้าดิฉันจะเอาลูกมาอยู่ที่นี่ด้วย ต้องทำอย่างไรบ้าง และหากจะให้ลูกสาวมาเรียนที่นี้ ซึ่งตอนนี้เค้าอายุ 11 ปีโดยที่ดิฉันเปลี่ยนวีซ่าเป็นผู้ติดตามลูกแทน ต้องทำอย่างไรบ้างคะขอบคุณล่วงหน้าคะ ไม่รู้จะปรึกษาใครจริงๆ ไม่รู้จะเดินไปหาเจอเงินไหนด้วย มีเยอะก็จริง แต่ไม่รู้ว่่าที่ไหนจะช่วยให้จริงรบกวนตอบคำถามให้ด้วยคะ

ตอบ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ติดตามคอลัมน์นี้นะคะ คุณแม่บ่อกว่าถึงวีซ่านักเรียนอยู่ แต่ทำงานร้านอาหารไทยนอกเมือง เพื่อทำงานเก็บเงินส่งลูกสาวที่ไทยส่วนสามสี่ไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว และขณะนี้ที่บ้านกำลังมีปัญหา ส่วนพ่อกับแม่ที่ดูแลลูกสาวให้ก็แก่มาแล้ว จึงอยากจะทำลูกสาวอายุ 11 ขวบมาเรียนต่อที่นี้ โดยคุณจะเป็นผู้เปลี่ยนวีซ่าติดตามลูกแทนเพื่อที่จะทำงานไปด้วยเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัว

น่าเห็นใจในโชคชะตาที่คุณแม่คงจะกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลเลี้ยงดูลูกและพ่อแม่ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ซอเป็นกำลังใจให้ชนะคะ แต่ในการที่จะทำวีซ่าให้ลูกมาเป็นวีซ่านักเรียนโดยมีแม่เป็นผู้ดูแลที่เรียกว่า Student Guardian Visa ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสถานะภาพทางเศรษฐกิจของคุณแม่ในปัจจุบัน ข้อแรกลูกสาวอายุ 11 ปีซึ่งนับว่ายังเด็กมากถ้ามาก็ต้องมาเรียน year 5 หรือ 6 ยังไม่เข้า High School หรือถึงแม้ว่าจะรอให้เป็น year 7 ก็ตาม คุณแม่จะต้องมีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกอย่างน้อย \$15,000-\$20,000 เหรียญต่อปี ซึ่งเป็นเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้นนะคะ ยังไม่ได้รับค่ากินอยู่หรือค่ากิจกรรมใดๆนอกเหนือจากนี้ หากคุณตั้งใจว่าจะมาติดตามเป็นผู้ดูแล เพื่อที่จะทำงานมีเงินเติมที่ไว้เป็นค่าใช้จ่ายนั้น ต้องขบอกว่าทำไม่ได้คะ เพราะวีซ่า Student Guardian Visa นั้นไม่อนุญาตให้คุณทำงาน หากจะทำจริงๆ ก็ต้องเสี่ยงกับการโดนจับนะคะ และการที่จะได้วีซ่า Guardian นี้ ต้องแสดงหลักฐานทรัพย์สินหรือโชว์เงินในบัญชีให้กับทางสถานทูตพิจารณาว่าคุณแม่มีฐานะการเงินดีพอที่จะได้รับวีซ่าชนิดนี้ใหม่ และตรวจสอบประวัติการทำงานและแหล่งที่มาของเงินด้วย

หากโช้บบัญชีแล้วกลายเป็นว่ารายได้หลักของคุณแม่มาจากการทำงานแบบจัดเต็มในออสเตรเลีย ในขณะที่ที่วีซ่านักเรียนซึ่งควรจะทำแค่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการขอวีซ่าใดๆอีก เพราะทางอิมมิเกรชั่นมีหลักฐานแน่ชัดว่าคุณเคยทำผิดกฎวีซ่ามาก่อน ทางที่ดีหากเป็นไปได้ก็ควรจะใช้ญาติพี่น้องท่านอื่นที่มีหลักฐานที่มั่นคงเป็น Financial Sponsor จะดีกว่าคะ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงรับทราบไว้คือ คุณแม่จะถูกสัมภาษณ์จากทางสถานทูตหากมีการยื่นขอ Student Guardian Visa ก่อนทำวีซ่าชนิดนี้ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการถูกซักถามในเรื่องต่างๆทั้งความเป็นมาระหว่างถึงวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียว่ารายได้ประจำมาจากไหน และหลักฐานทางการเงินที่อธิบายได้ถึงแหล่งที่มา



Joy Stellar, J.P 184680
Migration Agent
Registration
No. 0103611
หากมีคำถามเรื่องวีซ่า
Stellar มีคำตอบ
E-mail:
visa@stellaraustralia.com

คำถามต่อไปมาจากท่านผู้อ่านชื่อคุณเจน (นามสมมุติ) สวัสดีคะพี่จอย ตอนนี้ถือวีซ่า Work and Holiday อยู่ที่ออสเตรเลียคะ มีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือในการขอคำแนะนำและปรึกษา มีหนทางใดที่จะสามารถอยู่ต่อได้ และสามารถทำเรื่องให้สามัคคีตามมาด้วยได้คะ ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้คือ ไม่สามารถขอวีซ่านักเรียนได้เพราะไม่มีเงินโชว์สเตทमेंเป็นล้านๆ แต่มีพี่ที่รู้จักครอบครัวหนึ่ง ซึ่งตอนนี้อาศัยบ้านเค้าอยู่ แลกกับการดูแลคนชราให้เค้าที่ออสเตรเลีย เค้ายินดีช่วยสponsoredทุกอย่าง เงินในบัญชีมีเพียงพอ แต่ว่าพี่เค้าก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เค้าใจว่าถ้ากลับไปยื่นวีซ่านักเรียนที่ไทยก็ต้องใช้บัญชีตัวเองหรือพ่อแม่ แต่ไม่มีจริงๆ คะ มีแต่พี่คนนี่ซึ่งเป็น Citizen แล้วเค้าอยากให้อยู่ต่อเพื่อดูแลคนชราให้อีก พ่อจะมีวิธีช่วยไหมคะสำหรับเคสนี้ ขอคุณมากคะ จะรอคอยคำแนะนำนะคะ

ตอบ คุณเจนถือ Work & Holiday วีซ่าจากไทยซึ่งจะมี No Further Stay มาด้วย นั่นหมายถึงไม่สามารถยื่นวีซ่าต่อในออสเตรเลียได้ (นอกจาก BVE หรือ Protection) แต่คุณต้องการนำสามัคคีมาอยู่ด้วยเป็นผู้ติดตาม ขอแนะนำว่าน่าจะตามด้วยวีซ่าประเภทอื่นมากกว่า เช่น วีซ่านักเรียนหรือวีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่าที่มีนายจ้างเป็นผู้สponsored คุณเจนไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสามัคคีทำอะไร มี Skill อะไรบ้าง อายุเท่าไร บางทีตัวคุณเองหรือสามัคคีอาจจะมีความสามารถพิเศษที่ต้องการของนายจ้างก็ได้ หากคนใดคนหนึ่งได้รับการสponsoredก็สามารถมีผู้ติดตามได้ และไม่จำเป็นต้องโชว์หลักฐานการเงินของคุณเลยอีกด้วย หากตัวคุณต้องการกลับมาด้วยวีซ่านักเรียนโดยมีผู้ติดตามเป็นสามัคคีก็มีโอกาสทำได้ หากมีผู้เสนอรับรองเป็น Financial Sponsor ในกรณีของนักเรียน Assessment Level 1 and 2 (คือจากประเทศไทย) ตามกฎหมายแล้วผู้ที่จะเป็นผู้สponsored ไม่ว่าจะกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติแท้ๆ แต่อย่างไรก็ตามจะเป็นพี่เขย น้องเขย น้าสะใภ้ หรือป้าข้างบ้าน หรือหลวงตาที่วัด ก็มีสิทธิ์ยื่นมือมาเป็นผู้รับรองฐานะการเงินให้ได้ หากเป็นเรื่องจริงทุกประการ การที่วีซ่านักเรียนจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้สponsoredอย่างเดียว ทางสถานทูตจะพิจารณาจากส่วนประกอบทั้งหมดและหลักฐานที่ยื่นขอวีซ่า และนำมาวิเคราะห์พิจารณาว่าผู้ขอวีซ่ารายนี้จะมีจุดประสงค์หลักที่จะมาเป็นนักเรียนจริงไหม และถ้าให้วีซ่าไปจะเสี่ยงต่อการทำผิดกฎวีซ่าหรือไม่ แล้วถ้าเรียนจบแล้วจะกลับถิ่นฐานตนเองไหม หรือจะโดดวีซ่ากลายเป็นนินจาหายไปเลย เป็นต้น แนวทางของการพิจารณาให้วีซ่านักเรียนฉบับล่าสุดที่เพิ่งออกมาหมาดๆ จะเน้นคัดเลือนักเรียนที่เป็นนักเรียนจริงๆ และสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วในการทำวีซ่าแบบ Express ค่วนจี แถมไม่ต้องมาตรวจเช็คเรื่องหลักฐานการเงินใดๆ ของ Sponsor อีกด้วย หากเป็นวีซ่านักเรียน 573

ในกรณีของคุณเจน หากมีผู้สponsoredที่ยินดีเป็นผู้สponsoredทุกอย่างตามที่คุณเขียนมาจริงๆ นั้น ผู้เขียนก็ขอแนะนำแบบตรงๆ เลยว่ากลับมาเรียนต่อโทดีกว่า เพราะข้อดีของการได้วีซ่าชนิดนี้ (Subclass 573) คือผู้ติดตามของคุณมีสิทธิทำงานได้เต็มเวลา หรือถ้าสามัคคีจะเป็นผู้เรียนต่อโทแทน แล้วคุณจะทำงานเป็นผู้ดูแลคนชราก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าคิดจะกลับมาเรียนหลักสูตรซ้ำๆ แบบจ่ายถูก วิชายาว แต่เรียนน้อยๆ ละก็ขอท่านายได้ว่าวีซ่าคงจะไม่ผ่านทั้งผู้เรียนและผู้ติดตาม แบบว่าขาไม่ออกไปตามๆ กัน หากต้องการข้อมูลเรื่องเรียนปริญญาโทที่ติดตอมได้ที่ Stellar นะคะ ยินดีให้ข้อมูลและเต็มใจให้บริการคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า

พี่จอย Stellar